

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v thực hiện các nội dung sau
kiểm tra an toàn thực phẩm trong
dịp Tết Trung thu năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND các xã, thị trấn.

Sau khi xem xét Báo cáo số 02/BC-ĐKT ngày 19/11/2023 của Đoàn Kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023, được thành lập theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn như sau:

1. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống loa đài truyền thanh địa phương để tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng cơ sở thực phẩm, người tiêu dùng về đảm bảo ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm xảy ra. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định về Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 3080/UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Bình Sơn về việc triển khai thực hiện quy định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương và các quy định có liên quan đến an toàn thực phẩm.

Yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương trên địa bàn quản lý thực hiện xác

nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh; thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh; khám sức khỏe định kỳ đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa để thực hiện tiêu hủy hoặc trả lại cho nhà sản xuất, tuyệt đối không được kinh doanh đối với các sản phẩm hàng hóa hết hạn sử dụng. Vận động các cơ sở kinh doanh thực phẩm đầu tư, trang bị các điều kiện cơ sở, vật chất, thiết bị đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Hướng dẫn các chủ cơ sở có nhu cầu bán lẻ thuốc lá, bán lẻ rượu lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép theo quy định; các cơ sở kinh doanh tạp hoá trên địa bàn không được bán thuốc lá phía ngoài cổng Nhà trẻ, Trường mẫu giáo, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.

Tạo điều kiện để cán bộ phụ trách lĩnh vực thương mại – dịch vụ tham gia tập huấn nắm rõ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đảm bảo tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm và nhóm sản phẩm thực phẩm do ngành Công thương quản lý. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đảm bảo theo quy định.

Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVCN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Dũng